



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
สมัยสามัญ ที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อเข้าประชุม	หมายเหตุ
๑	นายสายัณห์ ย่องเส้ง	ประธานสภาฯ	สายัณห์ ย่องเส้ง	
๒	นายเอกภพ จตุโชคอุดม	รองประธานสภาฯ	เอกภพ จตุโชคอุดม	
๓	นายนรเศรษฐ์ กมลასน์กมุท	ส.อบต.ม.๗ (เลขานุการฯ)	นรเศรษฐ์ กมลასน์กมุท	
๔	นายคำ วงศ์ผา	ส.อบต.ม.๑	คำ วงศ์ผา	
๕	นายคำจันทร์ ธิวงค์	ส.อบต.ม.๑	คำจันทร์ ธิวงค์	
๖	นายวุฒิชัย อูสาใจ	ส.อบต.ม.๒	วุฒิชัย อูสาใจ	
๗	นายวิชัย แสงงาม	ส.อบต.ม.๒	วิชัย แสงงาม	
๘	นายคำป็น แสงงาม	ส.อบต.ม.๓	คำป็น แสงงาม	
๙	นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง	ส.อบต.ม.๔	สิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง	
๑๐	นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง	ส.อบต.ม.๔	อภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง	
๑๑	นางมริวรรณ ถาวงค์	ส.อบต.ม.๕	มริวรรณ ถาวงค์	
๑๒	นายเกียรติกุล พิชัย	ส.อบต.ม.๖	เกียรติกุล พิชัย	
๑๓	นางหมาย แสงงาม	ส.อบต.ม.๖	หมาย แสงงาม	
๑๔	นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล	ส.อบต.ม.๗	สมชาย วงศ์นภาไพศาล	
๑๕	นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย	ส.อบต.ม.๘	พงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย	
๑๖	นายอาผ่า มาเยอะ	ส.อบต.ม.๑๐	อาผ่า มาเยอะ	
๑๗	นายสุรชัย มาเยอะ	ส.อบต.ม.๑๐	สุรชัย มาเยอะ	
๑๘	นายวิชัย แซ่โซ้ง	ส.อบต.ม.๑๑	วิชัย แซ่โซ้ง	
๑๙	นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต	ส.อบต.ม.๑๑	ยุทธนา ยอดมณีบรรพต	
๒๐	นายมนตรี ยอดมณีบรรพต	ส.อบต.ม.๑๒	มนตรี ยอดมณีบรรพต	
๒๑	นายยุทธภูมิ เกษตรโสภานันธ์	ส.อบต.ม.๑๒	ยุทธภูมิ เกษตรโสภานันธ์	
๒๒	นายสมชาย แซ่ย่าง	ส.อบต.ม.๑๓	สมชาย แซ่ย่าง	
๒๓	นายกิตติ ครรลองหรรษา	ส.อบต.ม.๑๓	กิตติ ครรลองหรรษา	

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อเข้าประชุม	หมายเหตุ
๒๔	นางสาวมณีนุชญา ประเสริฐทรัพย์	ส.อบต.ม.๑๔	มณีนุชญา ประเสริฐทรัพย์	
๒๕	นายอภิสิทธิ์ รวยเรียงศรีอรัญ	ส.อบต.ม.๑๔	อภิสิทธิ์ รวยเรียงศรีอรัญ	
๒๖	นายชาย แซ่ซ่ง	ส.อบต.ม.๑๕	ชาย แซ่ซ่ง	
๒๗	นายชาญชัย ย่างวรกุล	ส.อบต.ม.๑๕	ชาญชัย ย่างวรกุล	
๒๘	นายสุพจน์ เกษตรสุขถาวร	ส.อบต.ม.๑๖	สุพจน์ เกษตรสุขถาวร	
๒๙	นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน	ส.อบต.ม.๑๖	ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน	
๓๐	นายชัยสิทธิ์ เจนพบชีวัน	ส.อบต.ม.๑๗	ชัยสิทธิ์ เจนพบชีวัน	
๓๑	นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง	ส.อบต.ม.๑๘	พจน์ปรีชา แซ่ย่าง	
๓๒	นายธิตินงค์ กวินดารกา	ส.อบต.ม.๑๘	ธิตินงค์ กวินดารกา	
๓๓	นายสิริเชษฐ รัตนแสงมณี	ส.อบต.ม.๑๙	สิริเชษฐ รัตนแสงมณี	
๓๔	นายสมชาติ คงแก้ว	ส.อบต.ม.๒๐	สมชาติ คงแก้ว	
๓๕	นายเลาจิว แซ่ว่า	ส.อบต.ม.๒๐	เลาจิว แซ่ว่า	

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๙ ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อเข้าประชุม	หมายเหตุ
๑	นายแสน ลือชา	นายก อบต.ปอ	แสน ลือชา	
๒	นายสมจิต สิริพุทธาสกุล	รองนายก อบต.ปอ	สมจิต สิริพุทธาสกุล	
๓	นายธนวัฒน์ อูสาใจ	รองนายก อบต.ปอ	ธนวัฒน์ อูสาใจ	
๔	นายศิริโรจน์ หมั่นพัฒนาการ	เลขานายก อบต.ปอ	ศิริโรจน์ หมั่นพัฒนาการ	
๕	นายประหยัด ลือชา	รองปลัดอบต.ปอ	ประหยัด ลือชา	
๖	จำสิบเอกอำนาจ เมืองอินทร์	ผู้อำนวยการก่อสร้าง	อำนาจ เมืองอินทร์	
๗	นางมนธิชา ลือชา	นักจัดการงานทั่วไป	มนธิชา ลือชา	
๘	จำสิบเอกไพโรสณฑ์ ยาละ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ไพโรสณฑ์ ยาละ	
๙	สอ.หญิง.วนิดา ศรีไกรรส	นักวิชาการคลัง	วนิดา ศรีไกรรส	
๑๐	นายแสงคม กมลลาสน์กมุท	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑	แสงคม กมลลาสน์กมุท	
๑๑	นายประสิทธิ์ พิชัย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖	ประสิทธิ์ พิชัย	
๑๒	นายวรารุช อูสาใจ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓	วรารุช อูสาใจ	
๑๓	นายเสรี หมั่นพัฒนาการ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗	เสรี หมั่นพัฒนาการ	
๑๔	นายไพฑูรย์ ภัคดีพงษ์	เกษตรกร	ไพฑูรย์ ภัคดีพงษ์	

สรุป

-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓๖ คน

-ผู้มาประชุม ๓๕ คน ผู้ขาดประชุม ๑ คน

-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๔ คน รวมทั้งสิ้น ๔๙ คน

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายস্যนต์ ย่องแสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรียกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เข้าประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

นายস্যนต์ ย่องแสง
ประธานสภาฯ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้เปิดการประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ นายนรเศรษฐ์ กมลასน์กมุดำเนินการนำบงค์ประชุมแล้วตั้งนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีทั้งหมด ๓๖ คน มาประชุม ๓๕ คน ขาดประชุม ๑ คน

๑.๒ เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ

นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวาระเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบมีดังนี้

๑.การดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เป็นครั้งที่ ๒ โดยให้อำเภอและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระราชวัง โดยมีการกำหนดในเขตอำเภอเวียงแก่น จำนวน ๒๐๐ คน มีกำหนดเดินทางในระหว่างวันที่ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีเกณฑ์คัดเลือกเป็นผู้ด้อยโอกาสไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง ,เป็นผู้ได้รับความกรุณาหาอิคุณและไม่มีโรคประจำตัว จึงขอแจ้งมายังทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและแจ้งความประสงค์มายังองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๒. ตามที่มีประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยมีการประกาศงดการเผาทุกชนิด ตั้งวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ จึงขอรายงานผลการรวบรวมข้อมูลว่าในอำเภอเวียงแก่น ไม่มีปัญหาการจุดไฟเผาป่า จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ช่วยดูแลตรวจสอบและควบคุมไม่ให้มีการเผาป่าตามมาตรการของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด

นายธนวัฒน์ อูสาใจ :
รองนายก อบต.ปอ

๑.ขอแจ้งข่าวสารการโอนย้ายของปลัดอำเภอเวียงแก่น คือนายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย ปลัดอำเภอเวียงแก่น ได้โอนย้ายไปประจำการ ณ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

๒.ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอแจ้งสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓- ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖๐ ในจังหวัดเชียงรายเกิดอุบัติเหตุ ๑๐๒ ครั้ง โดยมีผู้เสียชีวิต ๔ คน บาดเจ็บ ๙๘ ราย

ระเบียบวาระที่ ๒

นายนรเศรษฐ์ กมลასน์กมุดำเนินการ
เลขานุการฯ

: รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
แจ้งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมที่ผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายস্যนต์ ย่องแสง
ประธานสภาฯ

: สอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือแก้ไขหรือไม่ ไม่มีผู้ใดยกมือ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

- นายคำปิ่น แสงงาม : เรียนท่านประธานสภา ฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องมาจากการประชุมสภา ในการบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๕.๒ ขอพิจารณาจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยขอแย้งในรายงานบันทึกการประชุมดังกล่าว โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำ เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำาว
- นายสายัณห์ ย่องเส้ง : ในการทักท้วงในครั้งนี้ขอสอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานบันทึกการประชุมสภาอีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ใดยกมือ) หากไม่มีแล้ว ตกลงให้มีการแก้ไข ในรายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำ เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แม่น้ำาวและขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
- มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ด้วยมติเอกฉันท์
- นายสายัณห์ ย่องเส้ง : ขอแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในสมัยสามัญ ที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ เป็นต้นไป ขอมอบหมายให้นายเอกภพ จตุโชคอุดม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เนื่องด้วยข้าพเจ้ามีปัญหาทางด้านสุขภาพ จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ
- มติที่ประชุม : รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๓** : **กระทู้ถาม**
- นายสายัณห์ ย่องเส้ง : **๑.กระทู้ถามทั่วไป** (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็นคำถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตอบกระทู้
- ไม่มี
- ๒.กระทู้ถามด่วน** (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือดำเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๔** : **เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**
- ที่ประชุม : - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ :**เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา**

นายเอกภพ จตุโชคุดม : **รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ** ๕.๑ ขอความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ ๑๕ เพื่อทำการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ในวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ และเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีจำนวน๓หัวข้อย่อย จึงขอแจ้งในหัวข้อที่ ๕.๑ ขอความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่นหมู่ ๑๕ เพื่อทำการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สืบเนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับหนังสือจากนายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ผู้ที่อาศัยทำกินอยู่ในพื้นที่หมู่ ๑๕ ตำบลปอ เพื่อขอรับรองจากมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และนำไปดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการต่อไป ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ดูเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว (เอกสารแจกในที่ประชุม) และขอเชิญนายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ผู้ที่อาศัยทำกินอยู่ในพื้นที่หมู่ ๑๕ ตำบลปอ มาชี้แจงเหตุผลดังกล่าว

นายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ :

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และหัวหน้าส่วนทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เนื่องด้วยกระผมนายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้จบการศึกษาทางการเกษตรจากจังหวัดเชียงรายและเข้ามาประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปอ โดยพบว่าในพื้นที่ตำบลปอ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพในการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้มองเห็นความสำคัญของพืชทางการเกษตรที่สามารถพัฒนาเพื่อต่อยอดความสำเร็จในการเกษตร เช่น กาแฟ บนดอยผาตั้ง ได้รับรางวัลจากการจัดลำดับคุณภาพของกาแฟ โดยกลุ่มวิสาหกิจชาติพันธุ์บุญเสวต ได้รับรางวัล ในลำดับที่ ๕ แต่ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และมีพืชทางการเกษตรอีกตัวหนึ่งคือ ต้นโกโก้ ในพื้นที่ตำบลปอ มีแหล่งปลูกได้ที่หมู่บ้านหนองเตา หมู่ ๔ มีพื้นที่ราบเหมาะสำหรับการปลูกต้นโกโก้ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเพาะปลูกโกโก้ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอื่นๆในพื้นที่เช่นข้าวโพด จากจุดเริ่มต้นทางการเกษตรยังพัฒนาต่อยอดไปจนถึงการผลิตโกโก้ผง ทำช็อคโกแลต ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเกษตรและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถสร้างรายได้ คาดว่าในอนาคตตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชโกโก้ที่มีชื่อเสียงต่อไป จึงขอชี้แจงดังนี้ครับ

นายเอกภพ จตุโชคุดม :
รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ

ขอเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจงแนวทางระเบียบข้อกฎหมายเพิ่มเติม เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบแนวทางการพิจารณาต่อไป

นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และคณะผู้บริหาร. ท้องถิ่น ท่านผู้นำหมู่บ้าน จากเอกสารหนังสือที่เข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องขอรับรองจากสภา เรื่องเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้แนบหนังสือรับรองจากท่านกำนันตำบลปอ มาด้วยนั้น จึงขอกล่าวถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอจะลงมติหรือไม่ลงแล้วแต่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เมื่อพิจารณาตามข้อมูลตามเอกสารที่ท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขอการอนุญาตใช้พื้นที่ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอนั้น ไม่ชัดเจน เนื่องด้วยมีการพูดคุยถึงการปลูกกาแฟและโกโก้ ในพื้นที่แต่ยังขาดรายละเอียดข้อมูลในพื้นที่ทำการเกษตร คือจุดบริเวณที่ทำ พักทำอะไร มีพื้นที่ติดกับที่ไหน พื้นที่ทำประโยชน์อะไรอย่างไรบ้าง พื้นที่มีปริมาณเท่าไร ต่อมาพิจารณาถึงระเบียบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอนั้น คือให้บริการสาธารณะร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น อำเภอ เพื่อใช้พื้นที่ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน แต่การใช้พื้นที่ป่าร่วมกัน ไม่เข้าข่ายในกรณีนี้เช่น ป่าชุมชน พื้นที่ป่าสงวน พื้นที่กลางหมู่บ้าน หากการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะเข้าสู่ระเบียบของกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยกระผมไม่แน่ใจว่า อยู่ในเขตพื้นที่การแบ่งเช่า ของกระทรวงกลาโหมหรืออยู่ในพื้นที่การอนุญาตทำเกษตร จำนวน ๑๕ ไร่ มีความทับซ้อนในพื้นที่กันหรือไม่อย่างไร หรืออยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่อย่างไร โดยการขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอนั้น เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเอกสารประกอบคำขออนุญาตที่ต้องยื่นขออนุญาตจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย โดยท่านต้องติดต่อประสานงานยื่นแบบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบ ป.ส.๒๐หรือป.ส.๒๑ เป็นแบบเอกชน โดยมีการยื่นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการหรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ว่าทำอะไรบ้าง ,มีพื้นที่เท่าไร ,แผนที่สังเขปและแผนที่มาตราส่วน ๑ ต่อ ๕๐,๐๐๐ เพื่อแสดงพื้นที่ที่ขอใช้ ,หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน,สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอ/ผู้มอบอำนาจ,หลักฐานแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือรับรอง ฯลฯ ,หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ,บันทึกความยินยอมแก้ไขปัญหาของราษฎร โดยยื่นแบบต่อหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จากนั้นหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการส่งต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณา โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นข้าราชการจากสำนักงานป่าไม้จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป จึงขอเรียนให้คุณไพฑูรย์ แสดงเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอนั้น ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอนั้น อาจมีการลงมติรับรอง โดยการพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นเข้าสู่การประชุมสภาในวันนี้ หรืออาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือมีการออกสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะมาพิจารณาใหม่หรือพิจารณาในวันนี้ จึงขอชี้แนะต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอนั้น

- นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอขอบคุณท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอนั้น ขอเรียนเชิญท่าน ได้ชี้แจงข้อมูลของท่านว่าเป็นใคร มาอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านอะไร มาอยู่ที่กี่ปีและพื้นที่ที่ทำเกษตรอย่างไร ประเภทไหน อยู่ในเขตของหมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หรืออยู่หมู่บ้านฟ้าไทยงาม ทั้งนี้เพื่อที่ประชุมจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติม
- นายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ : เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอนั้น และคณะผู้บริหารท้องถิ่น กระผมนายนายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๑๕ บ้านร่มฟ้าผาหม่น โดยอาศัยในพื้นที่ ๒ ปี ๘ เดือนโดยทำการเกษตร ปลูกพริกยักษ์ พริกหวาน ตลอดจนดอกไม้เมืองหนาว ให้กับโครงการหลวงผาตั้ง เป็นการเริ่มต้นการพัฒนาในด้าน

การเกษตร อยากรเป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรตัวอย่างให้กับเกษตรกรรอบด้าน และมีแนวคิดในการปลูกกาแฟและโกโก้ เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เห็นศักยภาพของพื้นที่ตำบลปอที่สามารถเริ่มต้นเพาะปลูกและพัฒนาพืชดังกล่าว โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ องค์ความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร และผลักดันการเกษตรดังกล่าวเป็นพืชทดแทนการปลูกข้าวโพดได้ โดยในพื้นที่ทำการเกษตร เป็นพื้นที่ที่ทางทหารได้แบ่งให้กับ รอส. ใช้ทำกิน และรอส.ดังกล่าวได้แบ่งที่ดินดังกล่าวให้กระผมเพื่อทำการเกษตรในพื้นที่นั้น

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอชี้แจงต่อสมาชิกสภา ให้ทราบเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ที่คุณไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ที่ได้อาศัยในปัจจุบันว่าโดยหมู่บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่บ้านฟ้าไทยงามและหมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น เป็นหมู่บ้านตามโครงการเพื่อความมั่นคงชายแดน ที่กองทัพไทย ได้จัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ครอบครัวละ ๑๕ ไร่ จึงขอสอบถามท่านพื้นที่ทำการเกษตรนั้นเป็นพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ใหม่ และการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

นายประหยัด ลือชา : เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และคณะผู้บริหาร. ท้องถิ่น ท่านผู้นำหมู่บ้าน จากเอกสารหนังสือที่เข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ไม่สามารถตัดสินใจว่าท่านทำผิดหรือทำถูก ตามที่ได้แนะนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นยังไม่ชัดเจน จึงได้ขอชี้แจงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับทางสภาเพื่อพิจารณาเองว่า ข้อมูลอยู่ในขอบข่ายการตัดสินใจได้ หรือตัดสินใจไม่ได้ มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนมีการใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อทำการเกษตรจริงหรือไม่ มีพื้นที่เท่าไร มีพิกัดอย่างไร หากท่านไพฑูรย์ ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอใช้พื้นที่ทำการเกษตรและการท่องเที่ยว ท่านต้องมีข้อมูลว่าใช้ทำการเกษตรแบบไหน ทำอย่างไร และการท่องเที่ยว นั้นทำแบบไหน มีการสร้างโรงแรม โฮมสเตย์ รีสอร์ท หรือไม่ หากมีการอนุมัติรับรองการใช้พื้นที่ไปแล้ว แล้วเกิดมีการก่อสร้างโรงแรมขึ้นมา การอนุมัติดังกล่าวถือว่าผิด ดังนั้นท่านต้องพิจารณาถึงข้อมูลที่เสนอต่อที่ประชุมครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งทางสภาสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากท่านไพฑูรย์ หากในวันนี้ไม่สามารถพิจารณาได้ ท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ สามารถหาเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนำเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในครั้งต่อไปได้

นายคำปิ่น แสงงาม : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านคณะผู้บริหารท้องถิ่น ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กรณีท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้เสนอขอความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ ๑๕ เพื่อทำการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขอแสดงความคิดเห็น หากท่านได้เข้ามาทำการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพตามปกติ ไม่สร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนต่อประชาชน หรือพื้นที่ป่า ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองจากกำนันในพื้นที่ ไม่ต้องขอความเห็นชอบอนุญาตใช้พื้นที่ทำการเกษตรต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ด้วยเกรงว่าหากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้มีการอนุมัติให้เข้าทำการเกษตรในพื้นที่แล้ว เกรงว่าจะเป็นอย่างที่ก่อให้เกิดการเลียนแบบเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา หากมีการใช้พื้นที่ไปในทางที่ผิด การอนุมัติของสภาดังกล่าวจะเป็นเสมือนกันชน เช่นกรณีของภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

ดังนั้นขอแจ้งว่าหากในอนาคตได้มีการทำการเกษตรนอกเหนือดังกล่าว ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ต้องรับรู้ด้วยเช่นกัน หากท่านประธานสภายินยอมมติเพื่อรับรอง ก็ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ พิจารณาถึงข้อมูลที่มีด้วยครับ

นายธิตินพงษ์ กวินดารกา :
ส.อบต.ม.๑๘

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านคณะผู้บริหารท้องถิ่น ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอสอบถามในกรณีท่านไพฑูรย์ได้เสนอขอความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ ๑๕ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยสามัญที่ ๒ ปี๒๕๖๐ ในวันที่ สิบเนื่องข้อมูลตามที่ท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๑๕ มีการประกอบอาชีพการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ของโครงการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่ตำบลปอ ยังขาดการชี้แจงข้อมูลสำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑.ทางหมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้และความมั่นคงรับทราบข้อมูลหรือไม่อย่างไร
- ๒.ข้อมูลการเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ของท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ว่าเข้ามาอยู่ในพื้นที่เป็นเวลาถึง ๒ ปี๘ เดือน อาศัยบ้านเลขที่ ๑๐๒ นั้นเป็นเลขที่บ้านเดิมของใคร ได้มีการแจ้งเข้ามาอยู่อาศัยกับผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ ๑๕ ให้รับทราบ
- ๓.ขาดข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรว่าทำการเกษตรพืชประเภทไหน มีพื้นที่เท่าไร ที่ตั้งตรงจุดไหน และทำการเพาะปลูกพืชการเกษตรกับประชาชนอย่างไร และสามารถทำการเกษตรในพื้นที่ตามโครงการความมั่นคงได้อย่างไร ถึงแม้จะได้รับหนังสือรับรองจากกำนันตำบลปอแล้วนั้น แล้วขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้พิจารณาถึงการให้ลงมติที่ประชุม โดยคำนึงถึงข้อมูลตามที่ข้าพเจ้าได้แสดงความคิดเห็น

นายเกียรติกุล พิชัย :
ส.อบต.ม.๖

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน คือท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้เสนอขอความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ ๑๕ และได้รับหนังสือรับรองการเข้าทำจากท่านกำนันตำบลปอมาแล้ว ดังนั้นข้อมูลการขอใช้พื้นที่ควรมีการตรวจสอบข้อมูลผ่านสมาชิกสภา หมู่ ๑๕ และผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น มาแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๑๕ บ้านร่มฟ้าผาหม่น ช่วยชี้แจงข้อมูลดังกล่าวด้วย

นายชายชัย ย่างวรกุล :
ส.อบต.ม.๑๘

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงว่ากระผม ยังไม่มีข้อมูลดังกล่าวเพราะเพิ่งจะรับทราบข้อมูลการขออนุญาตดังกล่าวในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ แต่ขอชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตร ของท่านไพฑูรย์ให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ทราบ คือเป็นพื้นที่ของรอส.คือนายบุญเรือง บุญฝรั่งจริง แล้วท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้มาอาศัยอยู่ทำการเกษตรจริง หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น มีจำนวนครัวเรือน ประมาณ ๑๐๐ ครัวเรือน จึงคิดว่าไม่น่าจะมีเลขที่ครัวเรือน ถึง ๑๐๒ แต่อย่างไรก็ตาม ก็อาจเป็นไปได้ จึงขอชี้แจงเพียงเท่านี้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่ผ่านเข้าสู่การประชุมของหมู่บ้าน

- นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยกระผมนายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง เป็น รอส. อยู่ในพื้นที่ร่วมฟ้าทอง หมู่ ๑๘ ที่ได้รับสิทธิการจัดสรรพื้นที่ ๑๕ ไร่ กรณีท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้เสนอขอความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่วมฟ้าผาหม่น หมู่ ๑๕ นั้น หากท่านเป็น รอส. ท่านสามารถดำเนินการเกษตรในพื้นที่ ๑๕ ไร่ได้ หากท่านไม่ใช่รอส. จึงไม่มีสิทธิทำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นท่านไพฑูรย์ จึงต้องทำหนังสือหารือไปยังความมั่นคงในเรื่องดังกล่าวต่อไป
- นายคำปิ่น แสงงาม : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามที่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้แสดงความคิดเห็นในข้อ ๕.๑ กรณีท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้เสนอขอความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่วมฟ้าผาหม่น หมู่ ๑๕ เพื่อทำการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อวินิจฉัยข้อมูลอยู่แบบนี้จะทำให้เสียเวลาการประชุมโดยใช้เหตุกระผมได้แจ้งแล้วว่าซึ่งหากท่านมาทำการเกษตรทั่วไปในพื้นที่ โดยไม่ก่อเกิดความเดือดร้อนสามารถทำได้โดยทั่วไป ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตแต่ตามหนังสือของท่านไพฑูรย์ นั้นได้ขอหนังสือรับรองเห็นชอบให้เข้าทำการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งท่านประธานควรให้สมาชิกลงมติได้แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาการประชุม
- นายเอกภพ จตุโชคอุดม : รองประธานสภา ฯปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ฯ ขอชี้แจงว่าในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาได้แสดงความคิดเห็น นำเสนอความรู้ที่ท่านได้รู้ข้อมูลมาเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบและนำมาในการพิจารณาาร่วมกัน ทั้งนี้ในการประชุมในวันนี้คาดว่าจะยังไม่ได้ลงมติ ยังต้องขอให้ท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ หาข้อมูลหลักฐานมาเพิ่มเติมเพื่อทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้นำประกอบมาพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ชี้แจง
- นายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ : เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และคณะผู้บริหารท้องถิ่น ขอชี้แจงการเข้าทำการเกษตรในพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งพื้นที่ทำการเกษตรดังกล่าว เป็นพื้นที่จัดสรรตามโครงการความมั่นคงชายแดน เป็นพื้นที่ของราษฎรอาสาที่ได้รับการจัดสรรจริง ซึ่งโครงการความมั่นคงชายแดนได้มีการเข้าพื้นที่ให้ประชาชน ม.๑๔ ได้ทำกินแต่แตกต่างจากหมู่ ๑๕ ที่มีการกันพื้นที่ไว้ให้ทำกิน ซึ่งตรงนี้ทำให้ไม่สามารถนำเครื่องจักรกลเข้ามาปรับพื้นที่เพื่อทำโรงเรือนเพาะปลูกการเกษตร เป็นกิจจะลักษณะได้ ไม่สามารถทำอะไรได้ถูกต้องได้ ซึ่งทราบว่าเป็นพื้นที่ดังกล่าว ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานที่ดูแลอยู่ จึงเรียนมายังที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อขอความเห็นชอบรับรองแล้วจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อสามารถนำเครื่องจักรกลมาปรับในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์ทำการเกษตรตัวอย่าง ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ขอชี้แจงเท่านี้
- นายเอกภพ จตุโชคอุดม : รองประธานสภา ฯปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ฯ ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อใช้พิจารณาร่วมกันแล้วได้ขอสอบถามท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ว่าเป็นญาติพี่น้องกับนายบุญเรือง เงินฝรั่งหรือเป็นทายาทหรือไม่อย่างไรและขอวินิจฉัยให้ท่านนำข้อมูลหลักฐานเอกสารอื่นมาเพิ่มเติมใน ๓ ประเด็นเพิ่มเติมมายื่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ต่อไป และขอเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

- นายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ : เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ขอชี้แจงว่าเป็นคนรู้จักกัน และได้อนุญาตให้กระผมเข้ามาทำการเกษตรได้
- นายประยัต ลือชา : เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และคณะผู้บริหาร.
รองปลัด อบต.ปอ ท้องถิ่น ท่านผู้นำหมู่บ้าน ตามหนังสือที่เข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ในวันนี้ ได้เสนอเป็นญัตติที่ประชุมสภาต้องลงมติ แต่การจะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ก็ต้องแสดงเหตุผล ทางที่ประชุมจะพิจารณาเห็นชอบ ก็ไม่มีปัญหาแต่ หากที่ประชุมสภามี
ญัตติไม่เห็นชอบจะต้องแสดงถึงเหตุผลว่าเพราะอะไร ถึงไม่รับรองข้อมูลรายละเอียดไม่
ชัดเจนหรือต้องการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หรือรายละเอียดอื่นๆ ต้องมีการแจ้ง
ผู้เสนอเรื่องญัตติดังกล่าวต่อไป
- นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอขอบคุณท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอ เรื่องขอความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ ๑๕ เพื่อ
หน้าพื้นที่แทนประธานสภา ฯ
ทำการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อประกอบคำร้องต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
- มติที่ประชุมสภา ฯ : มีมติไม่เห็นชอบให้อนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ ๑๕ เพื่อทำการเกษตรและ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้มีมติไม่เห็นชอบให้อนุญาตให้ใช้พื้นที่
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าพื้นที่แทนประธานสภา ฯ
หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ ๑๕ จึงขอแจ้งต่อท่านไพฑูรย์ ควรนำเสนอข้อมูลหลักฐานที่
เกี่ยวของกับการขอความเห็นชอบ ๓ ประเด็นดังนี้คือ
๑.เห็นควรประสานกับชุมชนหมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่นเกี่ยวกับประเด็นการเข้ามาพักอาศัยใน
พื้นที่
๒.ติดต่อประสานงานกับความมั่นคงชายแดนเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ทำกินของ
ราษฎรอาสา ดังกล่าว
๓.ทำรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่การเกษตร มีพื้นที่ด้านทิศเหนือทิศใต้ติดต่อกับที่ไหน
อย่างไร มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าสงวน มีการทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินของ
ชาวบ้านหรือไม่ พื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรอยู่พิภคตรงไหน อย่างไร ขอให้ท่านนำเสนอข้อมูล
อย่างชัดเจน มายังสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อนำเข้าสู่การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลปอในสมัยประชุมต่อไป
- นายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ : ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้พิจารณา และได้ท้วงติงในเอกสารหลักฐาน
ทางกระผมจะดำเนินการตามคำแนะนำต่อไป
- นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ด้วยพื้นที่ตำบลปอ ถือเป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงมีระเบียบ
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าพื้นที่แทนประธานสภา ฯ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หากท่านได้ดำเนินการตามระเบียบ เมื่อได้ดำเนินการถูกต้องแล้วสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จะดำเนินการพิจารณาให้ต่อไป และขอเชิญท่านรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพิ่มเติม

นายประหยัด ลือชา : เรียนท่านไพฑูริย์ ภักดีพงษ์ ให้รับทราบ ขอสรุปว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัด อบต.ปอ

๑.ขอบเขตพื้นที่

๒.ใช้ทำประโยชน์อะไรบ้าง

๓.การแสดงเอกสารสิทธิของราษฎรอาสา

หากท่านมีความประสงค์จะขอมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ให้ทำ
หนังสือขอความเห็นชอบดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม เข้าสู่การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลปอ ในสมัยสามัญที่ ๓ ปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑- ๑๕ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ท่านสามารถหาเอกสารหลักฐานมาประกอบให้พร้อมได้

๕.๒ รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐)

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่๙/๒๕๖๐
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ
ข้อ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรายทอง หมู่ ๗ ทางสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลปอ ได้รับหนังสือจากหมู่บ้านทรายทอง เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านทรายทอง หมู่๗ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

นายเสรี หมั่นพัฒนาการ : เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และคณะผู้บริหาร
ผู้ใหญ่บ้านทรายทอง
ท้องถิ่น ท่านผู้นำหมู่บ้านเนื่องด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านทรายทอง หมู่ ๗ ชุดเก่าได้หมด
วาระลง ดังนั้นทางหมู่บ้านทรายทองมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านชุดใหม่ และมีการ
ประชุมหมู่บ้านเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน โดยพบว่าโครงการจัดซื้อ
วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านทรายทอง หมู่ ๗ ได้มีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจาก
ในช่วงนี้เป็นฤดูกาลเพาะปลูก ประชาชนหมู่บ้านทรายทองซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกร ได้
เข้าพื้นที่การเกษตร จึงไม่สามารถที่จะมาช่วยกันสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้ จึงได้มีการ
ประชุมเพื่อขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ตามที่ผู้ใหญ่บ้านทรายทอง ได้ชี้แจงเหตุความจำเป็นดังกล่าวให้ทางสภาองค์การบริหารส่วน
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
แทนประธานสภา ฯ
ตำบลปอ เพื่อให้สมาชิกสภาฯรับทราบแล้วนั้น จึงเรียนเชิญผู้บริหารท้องถิ่นชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติม

นายแสน ลือชา : ในการเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
นายก อบต.ปอ
พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ขอเชิญนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ชี้แจงรายการต่อไป

จ.ส.อ.ไพโรจน์ ยาละ : เรียนท่านประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ,คณะผู้บริหารท้องถิ่น
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ
ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ท่านผู้นำหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เพื่อเสนออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑. คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากทางหมู่บ้านทรายทอง หมู่ ๗ ขาดช่างผู้ชำนาญการในการก่อสร้างและเป็นช่วงฤดูฝนการขนส่งวัสดุยากลำบาก รวมทั้งราษฎรกำลังอยู่ในช่วงทำไร่ทำสวน ไม่มีเวลาในการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการที่ ๑ รายการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ

๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ ๑ ขนาดยาว๓๕.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตร.ม.)

จุดที่ ๒ ขนาดยาว๖๓.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตร.ม.)

จุดที่ ๓ ขนาดยาว๑๑๕.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐๐๐ ตร.ม.)

จุดที่ ๔ ขนาดยาว๒๗.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตร.ม.)

รายการที่ ๒ รายการโอนลด ๑ รายการ ดังนี้ รวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินการ หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง รายการโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยใช้แรงงานชาวบ้าน)บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

จึงขอชี้แจงตามรายการเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายการเอกสารที่แจกที่ประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

จากที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วที่ประชุมท่านสมาชิกสภา มีข้อสอบถาม หรือไม่อย่างไร หากไม่มีจึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลอกลงมติในเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ข้อ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุมสภา ฯ :

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ข้อ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่๙/๒๕๖๐
 รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
 หน้าที่แทนประธานสภา ฯ ข้อ ๒ โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) และเลขหมาย(ซิมการ์ด)ที่ใช้ในงานส่วนกลาง
 จำนวน ๑ เครื่อง ขอให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงด้วยครับ

จ.ส.อ.ไพโรจน์ ยาละ : เรียนท่านประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ,คณะผู้บริหารท้องถิ่น
 นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ท่านผู้นำหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
 ข้อ ๒ โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) และเลขหมาย(ซิมการ์ด)ที่ใช้ในงาน
 ส่วนกลาง จำนวน ๑ เครื่อง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องด้วยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นหน่วยงาน
 ราชการที่ต้องมีการติดต่อประสานงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งระบบโทรศัพท์ของส่วนกลางและ
 ระบบอินเทอร์เน็ตในหน่วยงาน ได้ใช้ระบบสัญญาณจาดาวเทียม ที่ยิงส่งสัญญาณให้
 สามารถใช้งานได้ ต่อมาเมื่อเกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ฝนตก พายุพัด ไฟฟ้า ไฟดับ
 จะก่อเกิดปัญหาการรับส่งสัญญาณ ไม่เสถียร ไม่สามารถใช้งานในการติดต่อได้เท่าที่ควร
 ดังนั้นมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งใหม่ จำนวน ๑ รายการ เพื่อเพิ่ม
 ประสิทธิภาพในการติดต่อราชการประสานงานการสื่อสารให้มีความคล่องและรวดเร็ว กรณี
 จำเป็นเร่งด่วนทั้งในและนอกสำนักงาน ทันต่อเหตุการณ์และบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการที่ ๑ รายการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
 ใช้จ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) และเลข
 หมาย(ซิมการ์ด)ที่ใช้ในงานส่วนกลาง จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท มี
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ประเภทสมาร์ตโฟน แบบจอสัมผัส
- รองรับการใช้งานโทรศัพท์และสัญญาณ ๔ G
- ความจุข้อมูล ๓๒ GB
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ๓G, GPRS, EDGE, WIFI, ๔G

รายการที่ ๒ รายการโอนลด ๑ รายการ ดังนี้ รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน
 ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน รายการโครงการเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลสังกัด
 สำนักงานปลัด วงเงิน ๒,๒๗๙,๕๐๒.๖๐ บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท จึงขอชี้แจงตาม
 รายละเอียดเอกสารการประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : จากที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วที่ประชุมท่านสมาชิกสภา
 รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
 หน้าที่แทนประธานสภา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีข้อสอบถาม หรือไม่ว่าไร หากไม่มีจึงขอมติที่ประชุมสภา
 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงมติในเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่๙/๒๕๖๐ ข้อ ๒.จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) และเลข
 หมาย(ซิมการ์ด)ที่ใช้ในงานส่วนกลาง จำนวน ๑ เครื่อง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ข้อ ๒.จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) และเลขหมาย(ซิมการ์ด)ที่ใช้ในงานส่วนกลาง จำนวน ๑ เครื่อง

๕.๓ ขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ๕.๓ ขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอเรียน
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

นายแสน ลือชา : ในวาระที่ ๕.๓ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขออนุมัติจ่าย
นายก.อบต.ปอ
ขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๐ โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำห้วยหาน หมู่ ๙ เนื่องด้วยหมู่บ้านห้วยหาน หมู่ ๙ ทุกปีที่ผ่านมาได้มีปัญหาลำน้ำบ้านห้วยหานถูกน้ำกัดเซาะคอสะพาน จึงก่อเกิดปัญหาต่อทรัพย์สินของประชาชนทุกปี จึงได้มอบหมายให้กองช่างทำการสำรวจพื้นที่และประมาณการค่าใช้จ่าย ขุดลอกป้องกันตลิ่งลำน้ำห้วยหาน และได้ส่งโครงการเสนอขอความช่วยเหลืองบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแล้ว ซึ่งในแต่ละปีได้มีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาทุกปี พิจารณาแล้วเป็นปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน มิให้เกิดปัญหาการพังทลายกัดเซาะของสะพาน มีค่าใช้จ่ายตามแบบประมาณการ อยู่ที่ ๔๙๙,๘๑๑ บาท

๒.โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จำนวน ๑๗ ศูนย์ มีรายละเอียดดังนี้

ที่	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โครงการ	งบประมาณ	
			งบข้อบัญญัติ ๒๕๖๐	งบจ่ายขาดสะสม
๑	บ้านปางหัด	๑.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ๒.ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร ศพด.ด้านหน้าด้านข้าง		๖๒,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐
๒	บ้านดอน	๑.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ๒.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น(ศพด.เจดีย์ทอง)		๑๐๗,๐๐๐ ๑๓๓,๐๐๐
๓	บ้านหนองเตา	๑.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ๒.ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน,ปรับปรุงโรงอาหาร	๗๘,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐
๔	บ้านปอกกลาง	๑.ถมดิน ด้านหน้า ,ด้านข้าง ศพด. ๒.ปรับปรุงหลังคาคลุมเด็กเล่น อาคาร ศพด ๓.เสาธงชาติ สูง ๖ เมตร	๘๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐
๕	บ้านผาแล	๑.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ๒.เสาธงชาติ สูง ๖ เมตร	๗,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐
๖	บ้านทรายทอง	๑.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น		๑๒๔,๐๐๐
๗	บ้านห้วยคุ	๑.ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น อาคาร ศพด. ๒.เสาธงชาติ สูง ๖ เมตร	๗,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๘	บ้านห้วยหาน (ศูนย์เก่า)	๑.ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร ศพด.ด้านหน้า,ด้านข้าง		๔๑,๐๐๐
๙	บ้านห้วยหาน (ศูนย์ใหม่)	๑.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ๒.เสาธงชาติ สูง ๖ เมตร	๗,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐

๑๐	บ้านอยู่สุข	๑.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ๒.ก่อสร้างห้องเก็บของ-ปรับปรุงหลังคาคลุมที่แปร่งพื้นเด็ก		๑๔๔,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐
๑๑	บ้านฟ้าไทยงาม	๑.ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร ศพต.ด้านหน้าด้านข้าง ๒.ปรับปรุงโรงอาหาร	๙๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐
๑๒	บ้านผาดั้ง ๑๐๔	๑.ก่อสร้างโรงอาหาร		๑๙๓,๐๐๐
๑๓	บ้านผาดั้ง ๑๐๖	๑.ปรับปรุงโรงอาหาร		๗๔,๐๐๐
๑๔	บ้านร่มฟ้าผาหม่น	๑.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นพร้อมห้องครัว ๒.ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารศพต.ด้านหลัง,เปลี่ยนมุ้งลวดในอาคาร	๒๔,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๑๕	บ้านศิลาแดง	๑.ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร ศพต.ด้านหน้า		๔๖,๐๐๐
๑๖	บ้านสันติพัฒนา	๑.ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร ศพต.ด้านหน้า+ด้านหลัง		๒๕,๐๐๐
๑๗	บ้านห้วยกู่	๑.ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร ศพต.ด้านหน้า		๕๐,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งหมด			๓๐๐,๐๐๐	๑,๘๗๘,๐๐๐

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่มีการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีการใช้ซ่อมแซมได้เพียง ๒-๓ ศูนย์ ซึ่งไม่พอเพียงในการซ่อมแซมศูนย์ และเกิดปัญหาในแต่ละศูนย์พบว่าสนามเด็กเล่นในแต่ละที่เป็นลานกลางแจ้ง เป็นสนามเด็กเล่นโล่งๆ ไม่มีหลังคาปกคลุม เพื่อป้องกันอันตรายและเป็นการส่งเสริมสุขภาพการเล่นของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นอำนาจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ต้องมีการพัฒนาอาคาร สถานที่ที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ภายใต้สังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดยตามแบบประมาณการของโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด ๑๗ ศูนย์ เป็นเงิน ๑,๘๗๘,๐๐๐ บาท รวม ๒ โครงการ แล้วเป็นเงินงบประมาณทั้งหมด ๒,๓๗๗,๘๑๑ บาท จึงขอฝากการพัฒนาในพื้นที่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในหมู่บ้าน การพัฒนาในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอด้วย

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : รองประธานสภา ฯปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ฯ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอชี้แจงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการพัฒนาทั้งในด้านของหมู่บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอเรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายจ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

นายประหัต ลือชา : รองปลัด อบต.ปอ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่คณะผู้บริหารเสนอต่อสภาฯ เพื่อขอพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ การดำเนินการเพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตราการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้กระทำการได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการดำเนินการเป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๔ และ ข้อ ๘๙ และต้องเป็นโครงการหรือภารกิจที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีนั้นๆ เช่นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ตั้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ ๗ แล้วมาขอจ่ายขาดเงินสะสม ในชื่อโครงการที่ซ้ำซ้อนกันไม่ได้ ในกรณีเช่นเดียวกับโครงการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้มีการตั้งงบประมาณต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในข้อบัญญัติไว้แล้ว ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในระเบียบขั้นตอนวิธีการต้องมีการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทให้แล้วเสร็จก่อน ตามที่เสนอมาหากมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ที่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐บาท ให้หมดก่อนหากไม่เพียงพอ ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมีการโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย จากภารกิจค่าใช้จ่ายในหมวดที่ไม่ได้ใช้มาดำเนินโครงการดังกล่าว จึงขอชี้แจงแนวทางและระเบียบการเบิกจ่ายตามนี้

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ได้ชี้แจงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและแนวทางการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วนั้น ขอแสดงความคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้นางบประมาณดังกล่าวมาพัฒนาแก้ไขและเสริมสร้างพื้นที่ตำบลพอ ในโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพอ จำนวน ๑๗ ศูนย์และโครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งลำน้ำห้วยหาน หมู่ ๙ ซึ่งมีผลประโยชน์ต่อหมู่บ้านในตำบลพอ ที่มีเด็กเล็กอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีอาคารสถานที่ดี ถูกต้องตามมาตรฐานหลักอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพอ และขอสอบถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๒,๓๗๗,๘๑๑ บาท ว่ามีการพัฒนาท้องถิ่นทางไหนบ้างอย่างไร

นายวุฒิชัย อูสาใจ :
ส.อบต.ม.๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ,คณะผู้บริหารท้องถิ่น ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ท่านผู้นำหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ขออนุมัติจ่ายจ่ายเงินสะสม โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งลำน้ำห้วยหาน หมู่ ๙ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ๓ ปี(๒๕๖๐-๒๕๖๒) หรือไม่อย่างไร ขอคำชี้แจง

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้สอบถามมาขอให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมท่านสมาชิกสภาเพื่อรับทราบ

จ.ส.อ.ไพโรจน์ ยาละ
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ :

เรียนท่านประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ,คณะผู้บริหารท้องถิ่น ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ท่านผู้นำหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งลำน้ำห้วยห่าน หมู่ ๙ ตำบลปอ ได้มีการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี(๒๕๖๐-๒๕๖๒) โดยทำในภาพรวมคือโครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งในเขตพื้นที่ตำบลปอซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาในทุกหมู่บ้าน

นายประยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายได้ชี้แจงแล้วนั้น ขอเพิ่มเติมว่าในการนำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ,งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ,การจ่ายขาดเงินสะสม ต้องเป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนา ๔ ปี ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๒ ได้กล่าวถึงซึ่งท่านสมาชิกทุกท่านจะได้รับการแจกเล่มแผนพัฒนาสามปี ,แผนพัฒนาสี่ปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกปี เพื่อให้ท่านสามารถพิจารณาและตรวจสอบโครงการที่ต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านของท่านว่ามีความถูกต้องตรงตามต้องการ และสามารถนำมาตรวจสอบการนำเสนอโครงการเพื่อมีให้เข้าช้อนกันได้ หากโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาดังกล่าวก็จะไม่สามารถนำเสนอหรือดำเนินการได้ ตามที่ชี้แจง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ต้องเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามภารกิจ ๙ ข้อเช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค มีการบริการสาธารณะ บำรุงทางน้ำทางบก ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม ตลอดจนการเพิ่มพูนรายได้ของอบต. ส่วนการเบิกจ่ายมีระเบียบที่กำหนดเป็นโครงการที่มีอยู่ในแผนและไม่เข้าช้อนในแผนพัฒนา ,หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือ หากเบิกจ่ายแล้วไม่เพียงพอ ก็ขออนุญาตจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องไม่เกินในอัตราที่กำหนด คือต้องกั้นงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายงบประมาณมีระเบียบกฎหมาย ที่ขอให้ อบต. ดูผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามความจำเป็นโดยดูภารกิจที่ต้องพัฒนาหมู่บ้านตามความจำเป็นตามข้อบัญญัติงบประมาณก่อนเป็นหลัก เนื่องจากปีงบประมาณนี้ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนน้อยลง และให้ อบต. เลื่อนางบมาใช้บริหารจัดการเอง ซึ่งบางอบต.ยังมีปัญหาเนื่องจากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการใช้จ่าย เช่น เบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามที่อบต.ได้แจ้งข้อมูลไปยังส่วนกลางแล้วส่วนกลางจะจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนมาแบบตายตัว แต่ในทางปฏิบัติมีการขึ้นทะเบียนผู้พิการทุกเดือน รายจ่ายเบี้ยยังชีพจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกเดือน แต่งบประมาณได้รับการจัดสรรมาคงเดิม ทำให้อบต.ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบ รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงก่อเกิดปัญหาในหลายอบต. ดังนั้นการดำเนินการโครงการต่างๆ ต้องมีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา ๓ ปีและมีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ต้องมีการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เรียบร้อยและปฏิบัติตามระเบียบที่ชี้แจง

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

ขอสอบถามว่าการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่บรรจุอยู่ในแผน ๓ปี แผน ๔ ปี ได้มีการบรรจุโครงการพัฒนาท้องถิ่นเช่น โครงสร้างพื้นฐาน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการประเพณีชุมชน ตั้งแต่หมู่ ๑ -หมู่ ๒๐ ไว้ในแผนพัฒนาแล้ว สำหรับโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง น้ำท่วม น้ำห้วย ได้บรรจุในแผนพัฒนาในภาพรวมซึ่งบางหมู่บ้านอาจมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไข ปัญหาในหมู่บ้านก็สามารถนำโครงการภาพรวมลงในหมู่บ้านได้ โดยการพิจารณางบประมาณของโครงการตามลักษณะของหมู่บ้านไป สำหรับเรื่องเงินจ่ายขาดสะสมของ องค์การบริหารส่วนตำบลปอที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีข้อสงสัยว่าการ เบิกจ่ายเงินสะสมเกินในอัตราที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดการเบิกจ่ายนั้น ทางกอง คลัง ยังไม่ได้รายงานชี้แจงสถานะการเงิน โครงการบางโครงการยังจำเป็นต้องดำเนินการ เพราะปัญหานั้นเกิดจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัญหาของถนนหนทาง ลำน้ำลำห้วย การกักเก็บน้ำ ตามที่ได้รับการรายงานปัญหาในทุกปี ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขตาม โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้งบกลาง ซึ่งงบ กลางก็มีจำนวนไม่เพียงพอ จึงได้นำเสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสมมาใช้แก้ไขปัญหาใน ตรงนี้ ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๒ ได้สอบถามโครงการที่ ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา ๓ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลปอจะไม่นำมาดำเนินการ ขอให้ท่านพิจารณาว่าโครงการที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมหัวสะพานบ้านหนองเตา ,โครงการ ซ่อมแซมฝายบ้านผาแล การซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำของหมู่บ้านปางหัด หมู่บ้านปอกลาง หมู่บ้านดอน หมู่บ้านห้วยหาน ต้องใช้งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีซ่อมแซมทุกปี แต่มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ดำเนินการซ่อมแซมได้ไม่คงทนถาวร ไม่ยั่งยืน ต่อมาเรามีแนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ การกั้นตลิ่งแม่น้ำจากชลประทานที่ มีการใช้บล็อกกั้นตลิ่งที่แข็งแรง มีความทนทาน เช่นโครงการป้องกันตลิ่งกั้นน้ำบ้านปอกลาง จึงอนุมัติขอใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม ทั้งนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รวบรวมข้อมูล ปัญหาเกี่ยวกับแม่น้ำ ลำน้ำ ลำห้วย ที่ต้องได้รับการแก้ไขเข้าสู่จังหวัดเชียงราย เพื่อขอรับ การสนับสนุนในภาพรวมทั้งหมด สำหรับโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาจมีการ ดำเนินการได้ในงบประมาณที่อาจจะน้อยกว่าที่เสนอขอจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑,๘๗๘,๐๐๐ บาทเนื่องจากอาจมีการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมกัน แต่จะขอเสนอเพื่อ พิจารณาอนุมัติผ่านจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาหมู่ ๒ ที่ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี๒๕๖๐ ข้าชื่อนกับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา๓ ปี แผนพัฒนา ๔ ปี และโครงการในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับตั้งโครงการในแผนพัฒนา และระเบียบแนวทางการเบิกจ่ายโครงการดังกล่าว ให้ถูกต้องต่อที่ประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลปอและสมาชิกสภาได้รับทราบแล้วนั้น ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลปอ มีข้อสอบถาม หรือไม่อย่างไร หากไม่มีจึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลปอ ลงมติในเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำห้วยหาน หมู่ ๙ เชิญลงมติ

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน สะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำห้วยหาน หมู่ ๙ งบประมาณ ๔๔๙,๘๑๑ บาท

- นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงมติในเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
จำนวน ๑๗ ศูนย์ เป็นเงินงบประมาณ ๑,๘๗๘,๐๐๐ บาท
- นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ข้อ ๕.๔ ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ
- องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
- นายประหยัด ลือชา : ตามระเบียบจัดทำแผนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
รองปลัด อบต.ปอ
- ดำเนินการจัดทำแผนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว ทางกองศึกษาจะรวบรวมข้อมูลของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอคณะกรรมการแผนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อขอความเห็นชอบในแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วนำไปประกาศใช้แล้ว
นำไปบรรจุในแผนพัฒนาตำบล โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย
- ๑.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
 - ๒.ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
 - ๓.ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
 - ๔.ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วน ฯ ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
 - ๕.ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กรรมการ
 - ๖.ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ กรรมการ
 ๗. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
- ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ(ถ้ามี)
๘. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา ฯ กรรมการและเลขานุการ
- คณะกรรมการแผนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีวาระคราวละ ๔ ปี
โดยคณะกรรมการในข้อที่ ๖ ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ
และข้อ ๗ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องสภาท้องถิ่นเห็นชอบ จึงนำ
เรียนมายังที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการตามข้อ
๖ และข้อ ๗ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งต่อไป
- นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในข้อที่ ๗
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
แทนประธานสภา ฯ
- หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องสภาท้องถิ่นเห็นชอบนั้นขอให้ทางหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้พิจารณาคัดเลือกหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ได้หรือไม่ โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ให้ความเห็นชอบในข้อ ๗
ส่วนข้อ ๖ ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จำนวน ๑ ท่าน ขอให้ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ สามารถนำเสนอตนเอง หรือ นำเสนอสมาชิกสภาที่คุณสมบัติ
เหมาะสมกับเป็นกรรมการในข้อ ๖ ดังกล่าว

- นายวุฒิชัย อูสาใจ : เรียนท่านประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ,คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ส.อบต.ม.๒ ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ท่านผู้นำหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอเสนอท่านคำปิ่น แสงงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๓ เป็น
กรรมการ
- นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในข้อที่ ๖
รองประธานสภาฯปฏิบัติ ท่านวุฒิชัย อูสาใจ เห็นขอเสนอท่านคำปิ่น แสงงาม จึงขอสอบถามว่ามีผู้ใดเสนอ
หน้าที่แทนประธานสภาฯ เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอสอบถามท่านคำปิ่น แสงงามว่ามีความประสงค์เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่
- นายคำปิ่น แสงงาม : มีความยินดีที่ได้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขององค์กร
ส.อบต.ม.๓ ปกครองส่วนท้องถิ่น
- นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ข้อ ๕.๔ ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
รองประธานสภาฯปฏิบัติ ท่านวุฒิชัย อูสาใจ เห็นขอเสนอท่านคำปิ่น แสงงาม จึงขอสอบถามว่ามีผู้ใดเสนอ
หน้าที่แทนประธานสภาฯ เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอสอบถามท่านคำปิ่น แสงงามว่ามีความประสงค์เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญลงมติ
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ ๖

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภาฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาฯ

วาระอื่นๆ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในวาระอื่นๆ ข้อ ๖.๑ รายงานการจ่ายขาดเงินสะสม ปีพ.ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญท่านนายก
รองประธานสภาฯปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ชี้แจงตามวาระ
หน้าที่แทนประธานสภาฯ

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

ขอชี้แจงรายงานการดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ปีพ.ศ.๒๕๖๐ โดยขอแบ่งรายงานเป็น
๔ ช่วงคือ ๑. โครงการที่ดำเนินการแล้ว มีรายการดังนี้

- ๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ ม.๑
- ๒.ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านทรายทอง หมู่ ๗
- ๓.วางท่อระบายน้ำถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอยู่สุข หมู่ ๑๐
- ๔.ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ ๑๑
- ๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ ๑๒
- ๖.ทำแนวกันไฟ บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ ๑๕
- ๗.ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านห้วยปอ หมู่ ๑๗
- ๘.ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๙
- ๘.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำงาว บ้านดอน หมู่ ๓
- ๑๐.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำงาว บ้านปอกกลาง หมู่ ๕
- ๑๑.ขุดลอกแม่น้ำงาว บ้านทรายทอง หมู่ ๗
- ๑๒.ขุดลอกน้ำแม่น้ำงาวป้องกันตลิ่งพัง บ้านดอน –บ้านปอกกลาง
- ๑๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหัด ม.๒

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว มีรายการดังนี้
๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านดอน ม.๓
 ๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองเตา
 ๓. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแล หมู่ ๖
 ๔. จัดซื้อท่อ PVC บ้านทรายทอง หมู่ ๗
 ๕. จัดซื้อวัสดุท่อประปา บ้านห้วยทาน หมู่ ๙
 ๖. จัดซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำและท่อน้ำประปา พีวีซี บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ ๑๑
 ๗. จัดซื้อท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้วพร้อมข้อต่อ บ้านศิลาแดง หมู่ ๑๖
 ๘. วางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๙
 ๙. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำงาว บ้านหนองเตา หมู่ ๔
 ๑๐. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำงาว บ้านปางหัด หมู่ ๒
 ๑๑. ซ่อมแซมถนนสาย ๔๐๒๙ ยทล.๑๑๕๕ -ผาตั้ง
 ๑๒. ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย หนองเตา-ห้วยทาน
 ๑๓. ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ห้วยทาน-ห้วยคุ
 ๑๔. ซ่อมแซมถนนลาดยางสายห้วยทาน- ร่มฟ้าทอง
 ๑๕. ซ่อมแซมถนนสายยทล.๑๑๕๕(กม.ที่๕๑+๙๗๕)-ผาตั้ง
(ช่วง กม.ที่๑๓+๒๖๐-๑๔+๖๕๘)
 ๑๖. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำเหล็ก บ้านดอน หมู่ ๓
๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้ว มีรายการดังนี้
๑. ก่อสร้างลานคอนกรีตป่าสุสาน บ้านปางปอ ม.๑
 ๒. ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยคุ หมู่ ๘
 ๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ บ้านห้วยทาน หมู่ ๙
 ๔. ก่อสร้างหลังคาแท็งค์น้ำ บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ ๑๘
 ๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกู่ก หมู่ ๒๐
 ๖. ต่อเติมห้องน้ำ อบต.ปอ
 ๗. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ปอ
 ๘. โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบต.ปอ
 ๙. โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว อบต.ปอ
๔. โครงการที่ปัญหา มีรายการดังนี้
๑. จัดซื้อวัสดุกักเก็บน้ำ บ้านปอกลาง หมู่ ๕
 ๒. จัดซื้อวัสดุ บ้านฟ้าไทรงาม หมู่ ๑๓
 ๓. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้แรงงานชาวบ้าน) บ้านผาตั้ง หมู่ ๑๔
 ๔. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้แรงงานชาวบ้าน)บ้านศิลาแดง หมู่ ๑๖
 ๕. ทาสีรั้วพร้อมปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.ปอ
- เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ประกาศสอบราคาไปแล้ว ในรอบที่ ๓ จึงขอชี้แจงมาเพื่อที่ประชุมรับทราบ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในวาระอื่นๆข้อ ๖.๒ รายงานการดำเนินการตามโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ชี้แจงตามวาระ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

นายแสน ลือชา : ขอรายงานการดำเนินการตามโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
นายก อบต.ปอ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงตามวาระต่อไป

จ.ส.อ.อำนาจ เมืองอินทร์ : เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ คณะผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกองช่าง ท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้าน ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ขอรายงานการดำเนินการตามโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการแล้ว มีรายการดังนี้
 - ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๗
 - ๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ ๑๑
 - ๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒
 - ๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓
 - ๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๔
 - ๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๖
 - ๗.ฝาปิดรางระบายน้ำลานจอดรถผาดั่ง
 - ๘.ก่อสร้างรั้วบ่อขยะ ม. ๑๔
 - ๙.ราวกันตก จุดชมวิวกุ๊ซึ่ดาว บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ ๑๑
 - ๑๐.ราวกันตก จุดชมวิว ดอยผาดั่ง บ้านผาดั่ง หมู่ ๑๔
 - ๑๑.ถังเก็บน้ำ ม.๑๔
 - ๑๒.รางระบายน้ำ ม.๔
 - ๑๓.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำางว บ้านปอกลาง ม.๕
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว มีรายการดังนี้
 - ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ หมู่๑
 - ๒.ท่อลอดเหลี่ยม ม.๑๙
 - ๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ หมู่ ๑๙
 - ๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกุ่ม ๒๐
 - ๕.ศาลาที่พักนักท่องเที่ยว บ้านร่มฟ้าทอง ม.๑๘
 - ๖.จัดซื้อวัสดุประปา บ้านปางหัด ม.๒
๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้ว มีรายการดังนี้
 - ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ หมู่ ๑
 - ๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ ๓
 - ๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ – บ้านราษฎร์รักดี
 - ๔.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มฟ้าผาหม่น ม.๑๕
 - ๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้านอุทยาน บ้านผาแล หมู่ ๖
 - ๖.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง ม.๕
 - ๗.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแล หมู่ ๖
 - ๘.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหาน หมู่ ๙
 - ๙.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ หมู่.๘
 - ๑๐.ลานคอนกรีต หมู่บ้านอยู่สุข หมู่ ๑๐

๑๑.จัดซื้อวัสดุทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่.๗
 ทั้งนี้ทางกองช่างจะเร่งดำเนินการโครงการในส่วนลำดับท้ายให้เรียบร้อย ด้วยเห็นว่า เป็นโครงการที่ไม่ค่อยมีปัญหาในการดำเนินการแต่สำหรับโครงการที่อยู่ในลำดับต้นๆเป็นโครงการที่อาจมีปัญหาคณะดำเนินการตามโครงการเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่สูง มีความยากลำบากในช่วงฤดูฝน ,ขาดแคลนน้ำ จึงได้ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว

นายแสน ลือชา
 นายก อบต.ปอ

จากผู้อำนวยการกองช่าง ได้รายงานการผลดำเนินการตามโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วนั้นได้พิจารณาตามว่าโครงการที่มีความยากลำบาก ให้รีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ แต่บางโครงการที่มีพื้นที่ง่ายต่อการดำเนินการเอาไว้ลำดับท้ายๆ ซึ่งกองช่างได้ดำเนินการอย่างเต็มที่และเต็ม ความสามารถแล้ว แต่เนื่องด้วยบุคลากรของกองช่าง ได้โอนย้ายไป ๑ ตำแหน่ง จึงมีการประกาศรับการโอนย้ายบุคลากรเข้ามาทดแทนแล้ว

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
 รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
 หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

ในวาระอื่นๆข้อ ๖.๓ โครงการภัยแล้งที่ก่อเกิดความเดือดร้อนให้กับประชาชน ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ชี้แจงตามวาระ

นายแสน ลือชา :
 นายก อบต.ปอ

เนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้เกิดภาวะภัยแล้ง ก่อเกิดความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งให้ทางกองช่าง ออกสำรวจในพื้นที่พร้อมประมาณการเพื่อแก้ไขปัญหาขอเชิญมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดตามวาระต่อไป

จ.ส.อ.อำนาจ เมืองอินทร์ :
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอเรียนมายังที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ว่าภัยแล้งถือว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นงานที่เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งงานกองช่างที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่ามีความเสียหายจริงหรือไม่ เสียหายเท่าไร สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างไร ตามข้อมูลที่ทำนได้รายงานมา มีจำนวน ๙ หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่บ้านดอน,บ้านปางหัด,บ้านปางปอ,บ้านศิลาแดง,บ้านผาตั้ง,บ้านร่มโพธิ์เงิน,บ้านห้วยปอ บ้านหนองเตา และบ้านปอกลาง ทั้งนี้ได้ออกสำรวจประมาณการแล้วจำนวน ๓ หมู่บ้าน โดยกองช่างจะทยอยออกสำรวจภัยแล้งตามที่ทำนได้รายงานมาโดยจะให้งานป้องกันฯดำเนินการประสานไปยังท่านอีกครั้ง

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
 รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
 หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

ตามที่ได้กล่าวถึงภัยทางธรรมชาติที่ก่อเกิดความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะแบ่งเป็นภัยแล้งแล้วจากช่วงนี้จะกลายเป็นวาตภัยและอุทกภัย จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาที่ได้รับการรายงานจากประชาชนแล้วให้รายงานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลปอแต่ถ้าเกิดความเดือดร้อนด้านโครงสร้าง หลังคาเสียหายจำต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ให้รีบรายงานมายังงานป้องกัน เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จะได้ให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงที สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรนั้น ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงแก่น นายอำเภอเวียงแก่นได้แจ้งแนวทางการช่วยเหลืออย่างชัดเจน โดยร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น หากเกิดภัยธรรมชาติทำให้พืชผลทางการเกษตร มีความเสียหายอย่างสิ้นเชิง หรือความเสียหายบางส่วน ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานไปยังที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น และทางอำเภอเวียงแก่นจะประสานงานไป

ยังจังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่นโดยตรง ไม่ปิดภาระความช่วยเหลือดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว จึงขอฝากให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นเห็นความสำคัญและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันทั่วถึงที่ ไม่รอช้า ตามอำนาจหน้าที่ และงบประมาณที่สามารถดำเนินการทั้งงบกลาง งบสาธารณภัย เพื่อมิให้ประชาชนตลอดจนผู้นำชุมชนเกิดความไม่เชื่อมั่น ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ชี้แจงตามวาระ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในวาระอื่นๆข้อ ๖.๔ การถวายพระบรมศพฯขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ
ชี้แจงตามวาระ

นายแสน ลือชา : วาระที่ ๖ ข้อ ๖.๔ การถวายพระบรมศพฯ ในครั้งที่ ๒ ได้มีการกำหนดการถวายอาลัย
นายก อบต.ปอ
ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขอเชิญมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ชี้แจงรายละเอียดของการถวายพระบรมศพ ตามวาระต่อไป

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในการถวายพระบรมศพ ฯ ในครั้งที่ ๒ ขอชี้แจงมาที่ประชุมทราบเนื่องด้วยมีหนังสือรอง
ประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ
สั่งการจากจังหวัดเชียงราย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รับผิดชอบใน
การนำประชาชน เข้าร่วมถวายอาลัยถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรอบพิเศษ โดยในจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดให้นำประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงของ อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น จำนวน ๖๐๐ คน เดินทางพร้อมกัน
ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขอให้ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ชี้แจงเพิ่มเติม

นายประยัด ลือชา : ขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ คือ
รองปลัด อบต.ปอ
๑.งานสาธารณภัย ก่อเกิดวาทภัย ก่อเกิดหลังคารั่ว ปลิว แตกร้าวเสียหาย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ใช้งบประมาณของส่วนงบกลาง หรือสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ตามที่ท่านได้รับความช่วยเหลือมาโดยตลอดนั้น สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตร นั้นมีระเบียบบังคับไว้ชัดเจน หากมีความเสียหายอย่างสิ้นเชิงหมายถึงพืชผลทางการเกษตร มีความเสียหายตายทั้งหมด เช่นน้ำไหลหลาก ข้าวโพดเสียหายไม่สามารถนำกลับมาฟื้นฟูได้ ถึงจะได้รับความช่วยเหลือ แล้วผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง พืชทางการเกษตรสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ ก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งตรงนี้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่งานป้องกันและน้กวิชาการเกษตร ไม่สามารถออกสำรวจความเสียหายโดยทันที จำเป็นต้องรอรระยะเวลาตามหวังดังกล่าว จากนั้นทางป้องกันจะรวบรวมข้อมูลความเสียหายดังกล่าวรายงานไปยังเกษตรอำเภอเวียงแก่นเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ แล้วนำส่งจังหวัดเชียงรายเพื่อขอรับความช่วยเหลือเรื่องค่าชดเชยพืชไร่ พืชสวนต่อไป

๒.การถวายพระบรมศพฯ ในครั้งที่ ๒ มีกำหนดการดังนี้ มีการเดินทางในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถวายสักการะพระบรมศพ จากนั้นมีการพักในโรงแรม ๑ คืน และวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เดินทางกลับเชียงราย โดยมีการแวะศึกษาดู

งานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามเส้นทางที่เดินทางกลับ ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเวียงแก่นร่วมเดินทางร่วมกัน จึงได้มีการแบ่งงานเพื่อรวดเร็วในการดำเนินงาน โดย เทศบาลตำบลท่าข้าม รับผิดชอบหารถบัสเพื่อใช้ในการเดินทางทั้ง ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เทศบาลตำบลหลายางว รับผิดชอบการประสานสถานที่ศึกษาดูงาน ตามที่แจ้งมาคือศูนย์ศิลปะชีพบางไทร และที่จังหวัดนครสวรรค์และเทศบาลตำบลม่วงยายรับผิดชอบหาที่พักของผู้เข้าร่วมถวายอาลัย จำนวน ๒๐๐ คน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ รับผิดชอบหาที่พักรับประทานอาหาร โดยบางสถานที่ไม่สะดวกที่จะจัดหาอาหาร หรืออยู่ระหว่างการเดินทาง จะมีการแจกเบี้ยเลี้ยง และขอชี้แจงการคัดกรองผู้เข้าร่วมถวายอาลัย ดังนี้ คือ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และ

๑. เป็นผู้ด้อยโอกาสที่สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเอง

๒. เป็นผู้ได้รับพระกรุณาฯ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เช่นผู้ได้รับทุนการศึกษา สมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ

๓. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ ซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งโดยจะนำรายละเอียดแจ้งมาให้ท่านทราบอีกครั้ง

๓. ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ๔ ปี และโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา ๔ ปีแล้ว ตามขั้นตอนของการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทุกส่วนมีการประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละกอง และงานของกองช่างจะมีการออกสำรวจพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อกำหนดจุดที่ดำเนินโครงการและจะมีการประสานงานมายังหมู่บ้านขอให้ท่านประชุมกับทางหมู่บ้าน เพื่อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับกำหนดจุดที่ดำเนินการตามโครงการ โดยแจ้งให้เจ้าของบ้านและเจ้าของพื้นที่ที่อยู่บริเวณจุดดำเนินการรับทราบ พร้อมออกมาร่วมสำรวจด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ พร้อมลงชื่อยินยอมให้ดำเนินการโครงการด้วย เพราะที่ผ่านมาก่อเกิดปัญหาต้องมีการโยกย้ายจุดก่อสร้างบ่อยครั้ง เพราะเจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอม จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการ ขอให้ทบทวนนโยบายและแผน ชี้แจงโครงการที่ตั้งอยู่ในแผนพัฒนา ๔ ปี

จ.ส.อ.ไพโรจน์ ยาละ
นักวิเคราะห์นโยบาย ๓

: เรียนท่านประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ,คณะผู้บริหารท้องถิ่น ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ท่านผู้นำหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการที่ได้มีการบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยนำโครงการมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภา พิจารณาโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) ร่วมกัน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	หมู่บ้าน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางปอ-บ้านประชาภักดี หมู่ที่ ๑	๔๐๐,๐๐๐	ปางปอ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	ปางหัด
๓	โครงการถมดินที่สาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	ดอน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๔๐๐,๐๐๐	หนองเตา
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	ปอกกลาง

๖	โครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖	๔๐๐,๐๐๐	ผาแล
๗	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	ทรายทอง
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำน้ำห้วยคุ หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	ห้วยคุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	ห้วยหาน
๑๐	๑.โครงการชุดบ่อขยะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐	อยู่สุข อยู่สุข
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐	ร่วมโพธิ์เงิน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๒	๓๐๐,๐๐๐	ร่วมฟ้าหลวง
๑๓	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๓๐๐,๐๐๐	ฟ้าไทยงาม
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ป่าสุสาน หมู่ที่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	ผาดั้ง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๕	๔๐๐,๐๐๐	ร่วมฟ้าผาหม่น
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดัดในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๔๐๐,๐๐๐	ศิลาแดง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	๓๕๐,๐๐๐	ห้วยปอ
๑๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๘	๓๐๐,๐๐๐	ร่วมฟ้าทอง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๙	๕๐๐,๐๐๐	สันติพัฒนา
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐	๓๐๐,๐๐๐	ห้วยกู่

จึงขอชี้แจงมาเพื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ รับทราบ

จ.ส.อ.อำนาจ เมืองอินทร์ : ขอเรียนมายังที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้ชำนาญการกองช่าง
ชี้แจงโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แล้วนำมาดำเนินการบรรจุ
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอประสานมายัง
หมู่บ้านที่ได้ดำเนินการโครงการเกี่ยวกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ให้ไป
ปรึกษาที่กองช่างเพื่อร่วมกำหนดจุดของโครงการและวางแผนการออกสำรวจจุดร่วมกัน
โดยมีกำหนดการจะออกสำรวจพื้นที่หมู่บ้านเพื่อกำหนดจุดโครงการร่วมกัน และจะ
ประสานงานออกสำรวจ ล่วงหน้า ๑ วัน เพื่อให้ท่านประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ตาม
วันและเวลาดังกล่าว

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในการถวายพระบรมศพ ฯ ในครั้งที่ ๒ ขอชี้แจงมาที่ประชุมทราบเนื่องด้วยมีหนังสือรอง
ประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ
ในการนำประชาชนเข้าร่วมถวายอาลัยสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขอให้ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอ ช่วยกำหนดผู้เข้าร่วมการถวายพระบรมศพ ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนและสามารถ
บริหารจัดการเตรียมความพร้อมได้รวดเร็ว

นายประหยัด ลือชา : ขอชี้แจงเพิ่มเติม ในการถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 รองปลัด อบต.ปอ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้นำพนักงานส่วนตำบลไปจำนวนที่น้อยเพื่อนำไปดูแล
 เกี่ยวกับการเดินทางดังกล่าว สำหรับการคัดเลือกผู้เข้าร่วมเดินทางนั้นหากมีผู้แจ้งความ
 ประสงค์ในการเดินทางที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและเป็นผู้ได้รับพระกรุณาหาชีวิต ในพระบรมรา
 ชานุเคราะห์ ต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเอง หากผู้
 ร่วมการเดินทางเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่สุขภาพไม่แข็งแรง จะมีปัญหาในการเดินทางและ
 สุขภาพ ทั้งนี้ในส่วนที่เหลือจะขอให้ทางหมู่บ้านคัดเลือกส่งรายชื่อมายังองค์การบริหารส่วน
 ตำบลปอ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้าร่วมการถวาย
 ประธานสภา ฯปฏิบัติ ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๖ มิถุนายน
 หน้าที่แทนประธานสภา ฯ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอมีมติส่งตัวแทนจากคณะผู้บริหารท้องถิ่นและ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอเพื่อร่วมถวายอาลัย จำนวน ๑๑ คน ดังนี้

๑.นายแสน	ลือชา	นายก อบต.ปอ
๒.นายธนวัฒน์	อุสาใจ	รองนายก อบต.ปอ
๓.นายศิริโรจน์	หมั่นพัฒนาการ	เลขานุการนายก อบต.ปอ
๔.นายวิชัย	อุสาใจ	สมาชิกสภา อบต.ม. ๒
๕.นายคำป็น	แสงงาม	สมาชิกสภา อบต.ม. ๓
๖. นายอภิรักษ์	แซ่ฟุ้ง	สมาชิกสภา อบต.ม. ๔
๗.นางมริวรรณ์	ถาวงค์	สมาชิกสภา อบต.ม. ๕
๘.นายเกียรติกุล	พิชัย	สมาชิกสภา อบต.ม. ๖
๙.นางหมาย	แสงงาม	สมาชิกสภา อบต.ม. ๖
๑๐.นางสาวมนัชนา	ผาบรพตกุล	สมาชิกสภา อบต.ม. ๑๔
๑๑.นายสมชาติ	คงแก้ว	สมาชิกสภา อบต.ม. ๒๐

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอแจ้งการแต่งกายเพื่อเข้าร่วมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
 ประธานสภา ฯปฏิบัติ อดุลยเดช โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำผู้หญิงใส่กระโปรงยาว ผู้ชายใส่เสื้อคอปกหรือเสื้อ
 หน้าที่แทนประธานสภา ฯ เขีตสีดำ สำหรับกำหนดการเดินทางขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอ แจ้งประสาน
 ผู้เข้าร่วมด้วยครับ

นายแสน ลือชา : ขอชี้แจงเพิ่มเติม ในการขอใช้บริการรถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้การบรรเทาสาธารณภัย และ
 นายก. อบต.ปอ บริการรับส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการประสานการซ่อมไฟฟ้า
 ไฟสาธารณะประจำหมู่บ้าน ขอให้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการประสานมาพร้อมหนังสือขอ
 ความอนุเคราะห์ใช้รถบรรทุกน้ำและการซ่อมไฟฟ้ามาให้ด้วย เนื่องจากต้องใช้หนังสือขอใช้
 บริหารดังกล่าว มาเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจน
 วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการซ่อมไฟฟ้า จึงขอแจ้งมายังท่านเพื่อชี้แจงต่อผู้นำ
 ชุมชนให้เข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอสอบถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ว่ามีเรื่องอื่นแจ้งต่อที่ประชุม
 ประธานสภาฯ ปฏิบัติ หรือไม่หากไม่มีการเสนอญัตติหรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติมอีก จึงขอสั่งปิดการประชุม
 หน้าที่แทนประธานสภา

ปิดประชุม ๑๖.๒๐ นาฬิกา

ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท)
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

-ตรวจถูกต้องแล้ว-

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นายประหยัด ลือชา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นายธนวัฒน์ อุสาใจ)

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นายคำจันทร์ ธิวรงค์)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๑

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นางมริวรรณ์ ถาวงค์)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๕

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นายเกียรติกุล พิชัย)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๖

ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมครั้งถัดไป

ลงชื่อ ผู้รับรองรายงานการประชุม
 (นายสายัณห์ ย่องเส็ง)
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ